



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี  
เรื่อง การพิจารณาทุนภายในเพื่อสนับสนุนการวิจัย และผลงานวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้มีแผนงานในการสนับสนุนทุนผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ แก่อาจารย์และบุคลากร ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และการพัฒนาผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบโครงการวิจัยไปแล้ว ๑๑ เรื่อง บัดนี้โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแพรวา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี จึงขอประกาศผลการพิจารณาดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ประเภทผลงาน	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณที่พิจารณาอนุมัติ (บาท)
๑	การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาของผู้ให้คำปรึกษาโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิด ในรายวิชา การสื่อสาร การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ	วิจัย	นางสาวเมตตา ไชยเชษฐ์	๑๓,๐๐๐
๒	การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเต้านม หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลอุตรธานี	วิจัย	นางสาวสกวเดือน มงคลสุนทรักษ์ นางสาวอมรรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล นางอาภา ศรีสร้อย	๑๑,๐๐๐
๓	แนวปฏิบัติการดูแลคนไข้ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ	วิจัย	นางสาวศิริวรรณ วงศ์ประภรณ์กุล นางวิงนา สุนทรวัฒน์ นางรัตนาภรณ์ ทองไทย นางพัชราภรณ์ แสงพร้อม นางวิรงรอง ภูดิน	๑๕,๐๐๐
๔	การศึกษาสภาพการณ์ความดันโลหิตสูงและภาวะช้ำในหญิงตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลอุตรธานี	วิจัย	นางจิตตานันท์ ศรีสุวรรณ นางอรทัย ใจกว้าง นางผดวาทิ สาณะ	๑๔,๐๐๐
๕	การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของอาสาสมัครสาธารณสุข	วิจัย	นางเพชร ทองเฝ้า นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย นางกาญจนา ปัญญาธร	๑๘,๐๐๐
๖	ผลของโปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยยาเสพติด	วิจัย	นางธิดารัตน์ ห้วยทราย	๑๖,๐๐๐
๗	ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี	วิจัย	นางสาวปานเพชร สกกุลคู นางสิริลักษณ์ อู่เจริญ นางสิริอร ช้อยุ่น	๑๔,๐๐๐
๘	การศึกษาความพร้อมในการดูแล สัมพันธภาพในครอบครัวและความเครียดในบทบาทผู้ดูแล	วิจัย	นางสาวชญญาวิรี ไชยวงศ์ นางมัลลิกา มารัตน์	๑๕,๒๐๐

รท	ชื่อโครงการ	ประเภทผลงาน	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณที่พิจารณาอนุมัติ (บาท)
	ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี			
๙	การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนรู้แบบออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-๑๙	วิจัย	นางสิริอร ช้อยุ่น นางศิริลักษณ์ ปัญญา	๑๔,๓๔๐
๑๐	ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย.	วิจัย	นางวาสนา ขอนยาง	๒๑,๒๐๐
๑๑	ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพจิตกับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	วิจัย	นางฤทัยรัตน์ ชิตมงคล	๑๘,๕๐๐
รวม				๑๗๐,๒๔๐

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

#### หมายเหตุ

- ขอให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยข้างต้น ดำเนินการทำสัญญารับทุนที่งานวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์) โดยจัดส่งโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ สามารถ download ได้ที่ [www.bcnu.ac.th](http://www.bcnu.ac.th) จำนวน ๒ ชุด และโครงการวิจัยที่คณะกรรมการได้ให้แก้ไขในคราวพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
- ให้หัวหน้าโครงการรายงานผลการดำเนินงาน โดยบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย ทุก ๔ เดือน เสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ผ่านหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวจิราพร วรวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี